



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ด้านสาธารณสุข)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านสาธารณสุข) ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา โดยสมัครในวันที่ ๑ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้สมัครในตำแหน่ง พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านสาธารณสุข) ดังนี้

๑. กำหนดวันประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมธรรมรักษ์อรุณ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ กำหนดรายงานตัวผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

๒. วิธีการประเมินสมรรถนะ

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้กำหนดวิธีการประเมินสมรรถนะ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)
โดยการเสนอวิสัยทัศน์และผลงานในตำแหน่งที่สมัคร

ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)
โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เห็นสมควร

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะ จะดำเนินการตามวิธีการประเมินที่กำหนดไว้โดยผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้

(๑) ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงตน

(๒) เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการประเมินสมรรถนะ ให้สอบถามคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือเจ้าหน้าที่ประเมินสมรรถนะเท่านั้น

หากไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการประเมินสมรรถนะ หรือทุจริตหรือพยายามทุจริตในการประเมินสมรรถนะ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจพิจารณาสั่งไม่ให้ประเมินสมรรถนะของผู้นั้น และสำหรับผู้ที่ทุจริตหรือพยายามทุจริตในการประเมินสมรรถนะจะได้รับการพิจารณาโทษในสถานหนัก

๔. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านสาธารณสุข) ต้องผ่านการประเมินแต่ละวิธี โดยได้คะแนนแต่ละวิธี
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ทั้งนี้ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องตรวจสอบวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการ
ประเมินสมรรถนะ ด้วยตนเอง ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซต์ www.chiangraipao.go.th และเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่
www.officer.chiangraipao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางอทิตากร วันไชยธนวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย